

เป้าหมายงานป้องกัน				
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเอง 2. กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันที่เหมาะสมต่อตัวเองและเข้าถึงทางเลือกในการป้องกันที่หลากหลาย 3. สถานประกอบการไม่มีการเลือกปฏิบัติในการทำงาน				
วัตถุประสงค์เฉพาะ	กิจกรรม	เนื้อหา	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
1. ผู้ประกอบการมีนโยบายสนับสนุนการทำงานด้านเอตส์ในสถานประกอบการ 2. ผู้ประกอบการสนับสนุนให้มีบริการด้านเอตส์และห้องไม่พร้อมในสถานประกอบการ 3. ลูกจ้างในสถานประกอบการเข้าถึงอุปกรณ์/วิธีการป้องกันเอตส์และห้องไม่พร้อมที่หลากหลาย 4. มีแกนนำลูกจ้างที่จะเป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารและช่วยเหลือในกรณีที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ	1. การทำงานกับผู้บริหารสถานประกอบการเพื่อให้สนับสนุนการทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องเอตส์และห้องไม่พร้อม	1. สถานการณ์เรื่องเอตส์และห้องไม่พร้อม 2. สิ่งที่ต้องการขอการสนับสนุนจากสถานประกอบการ 3. ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากโครงการ	1. สถานประกอบการมีนโยบายสนับสนุนการทำงานสื่อสารเรื่องเอตส์และห้องไม่พร้อม 2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 3. มีอุปกรณ์ป้องกันที่หลากหลายแจกจ่ายและลูกจ้างสามารถเข้าถึงได้ 4. มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเอตส์และห้องไม่พร้อม เช่นไม่เปิดเผยความลับ การ	1. สถานประกอบการมีนโยบาย และสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามแผน 2. แกนนำลูกจ้างในสถานประกอบการสามารถจัดกิจกรรมได้เอง 3. มีแกนนำลูกจ้างอย่างน้อย...คนที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อลูกจ้างประสบปัญหา 4. ลูกจ้างเข้าถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่หลากหลาย (ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี ยาคุมกำเนิด ที่ตรวจตั้งครรภ์ การได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี เป็นต้น) 5. ลูกจ้างสามารถให้ข้อมูลเรื่องเอตส์ได้อย่างถูกต้อง 6. มีจำนวนลูกจ้างที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย.....% ของจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ 7. สถานประกอบการประกาศนโยบายไม่ตรวจเลือด

<p>5. สถานประกอบการมีแนวปฏิบัติด้านเอตส์และประกาศเป็นนโยบาย</p>	<p>การทำงานลูกจ้าง</p> <p>1. จัดอบรมและกิจกรรมสื่อสารเพื่อเติมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องเอตส์และห้องไม่พร้อม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสื่อสารเรื่องเอตส์ 2. เพศสภาพ / สรีระ / อนามัยเจริญพันธุ์ 3. ความเท่าเทียม / ความรับผิดชอบ การเคารพความหลากหลายทางเพศ 4. ลดความรุนแรงทางเพศ 5. การตั้งครรภ์ 6. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7. สารเสพติด/ความเข้าใจต่อผู้ใช้สารเสพติด / ประวัติการใช้ยา 8. สิทธิพื้นฐาน / สิทธิในการรับบริการสุขภาพ 9. ข้อมูลการรักษาพื้นฐาน 10. ความเข้าใจเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 	<p>ประสานส่งต่อไปรับบริการ การให้ทำงานต่อเป็นต้น</p> <p>5. สถานประกอบการมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเอตส์ (ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ตรวจเลือดทั้งก่อนและระหว่างการทำงาน)</p>	<p>ทั้งก่อนและระหว่างการทำงานในสถานประกอบการ</p>
---	--	---	---	--

		<p>11. ข้อมูลเรื่องการป้องกันรอบ ด้านถุงยางอนามัย/ถุง อนามัยสตรี เข็มสะอาด การ คัดกรอง /รักษา โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ PrEP/PEP การขลิบหนังหุ้มปลาย อวัยวะเพศชาย วัคซีนเอชไอ วี</p> <p>12. การให้คำปรึกษาก่อนและ หลังการตรวจเลือด</p> <p>13. สิทธิด้านการรักษาของ ลูกจ้าง</p>		
--	--	---	--	--